

ข่าวภูเก็ต



หลักสูตร IB
ต่อเนื่องหนึ่งเดียวในภูเก็ต

UWC THAILAND
INTERNATIONAL SCHOOL

สำหรับนักเรียน อายุ 2-18 ปี
เขินบนและสมัครได้ที่ 076-336-076
UWCTHAILAND.AC.TH

LIVE 89.5 | Phuket NEWS TV

f khaophuket
▶ khaophuket
W khaophuket.com

ปีที่ 4, ฉบับที่ 20 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ราคา 20 บาท



ยุคเล็ก ด้านลอย

เรื่องเก่าเอามาเล่า ใหม่ ภูเก็ตพร้อมรับ นโยบาย เพิ่มตรวจ เข้มจุดสุ่มเสี่ยง

ภาพ: รัญลักษณ์ สาฤกษ์

รัญลักษณ์ สาฤกษ์
reporter2@classactmedia.co.th

■ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ชี้แจงถึงประเด็นการตั้งด่านตรวจตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ภายหลังจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เกษียณอายุราชการไป

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า ด่านตรวจที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และมีการกำหนดเวลาชัดเจน เช่น

ด่านความมั่นคง ด่านป้องกันยาเสพติด หรือ การตั้งจุดสกัดหลังเกิดเหตุ ยังคงดำเนินการตามปกติ *โพสต์ทูเดย์* รายงาน แต่ในส่วนของการตรวจจุดตรวจที่มีการร้องเรียนในลักษณะของด่านลอย หรือ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยไม่ได้ขออนุญาต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ทุกกองบัญชาการ ยกเลิกพฤติกรรมดังกล่าว และให้ระงับไปก่อน ซึ่งจะมีการออกระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ โดยจะมีการประชุมกำหนดเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม คำสั่งสตช.ให้ยกเลิกการตั้งด่านลอยทุกชนิดทั่วประเทศไม่ใช่เรื่อง

ใหม่ เพราะที่ผ่านมาสตช.ได้เคยมีคำสั่งออกมาแล้ว หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เพื่อให้เป็นนโยบายและมาตรการในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจทั่วประเทศ

ในส่วนของการตรวจจุดตรวจจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับนโยบายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยช่วงระหว่างรอคำสั่งและแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ชัดเจนจากสตช. ตำรวจภูเก็ตยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยการบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่สายตรวจให้เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการออกตรวจมากขึ้น

พล.ต.อ.อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว รอง ผบ.ก.จว.ภูเก็ต เปิดเผยกับ *The Phuket*

News สัปดาห์นี้ว่า ด้านตรวจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีคือ ด้านตรวจท่าฉัตรไชย ซึ่งถือเป็นด่านความมั่นคงและตรวจหลักของภูเก็ต เนื่องจากเป็นเส้นทางจราจรทางบกหลักเส้นเดียวที่ใช้ในการเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต เพื่อความเข้มในการป้องกันปราบปรามและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

“ส่วนด่านประเภทอื่น ๆ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังกำหนดแนวทางและมาตรการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชน ในเรื่องของกฎปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจน ซึ่งต้องรอนโยบายจากสตช.ก่อน ในส่วนของเรา...

ข่าว หน้า 3

ภูเก็ตป้องกัน
ต่างดาวลักลอบ
เข้าเมืองหนีโควิด



ไลฟ์ หน้า 6

ป่าตองจัดใหญ่
ระเบิดความมันส์
ชิงรางวัล 4 แสน



กีฬา หน้า 12

ก้านเหล็กฮอสพิทาลิตี้ ชิงชัย 22 ต.ค.
ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต



อ่านต่อหน้า 3

HeadStart
International School, Phuket
www.headstartphuket.com



รวบแม่พม่าใจร้ายทิ้งลูกน้อย



ภาพ: วิกิ อนุชิต

สลด! สารวัตรสอบสวนกลางขับ กระบะเสียหลักถนนลื่นเสียชีวิต

เอกภพ กองกั้น
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหมุนพาดทับเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิต เหตุเกิดในพื้นที่ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เมื่อวันพุธที่ 2 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหมุนพาดทับเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิต เหตุเกิดในพื้นที่ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เอกภพ กองกั้น
thai@classactmedia.co.th

■ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เอกนิษฐ ด่านพิทักษ์ ศาสตร์ ผกก.สภ.ป่าตอง แล่งข่าว (29 ก.ย.) กรณีแม่พม่าเมียนมาทิ้งทารกเพศชายไว้หลังธนาคารในพื้นที่ตำบลป่าตองก่อนจะหลบหนีไป เจ้าหน้าที่พบเอกสารยืนยันการคลอดเมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นแม่รายนี้ได้นั่งรถประจำทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตและทิ้งลูกเอาไว้ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เวลา 06.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.ป่าตอง ว่า มีคนพบเด็กทารกถูกนำไปวางทิ้งไว้บริเวณม้านั่งหลังหลังธนาคารกรุงไทย สาขาอรุณสมณนครราชบุรีอุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางตรวจสอบพบ นางรัชณี เมธิรช อายุ 68 ปี เป็นคนเจอเด็กและเป็นผู้แจ้ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิและโรงพยาบาลป่าตองช่วยเหลือนำเด็กทารกไปดูแลให้ความปลอดภัยเบื้องต้น

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดและได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อนและหลังเกิดเหตุ ซึ่งกล้องสามารถจับภาพผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน และยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นหญิงสวมหมวกากอนามัยสีดำ สวมเสื้อแขนยาวสีแดง สวมกระโปรงและรองเท้าแตะ โดยผู้ต้องหาได้เดินออกจากซอยอโศก ถนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี จากนั้นได้นำเด็กมาวางไว้



ภาพ: สภ.ป่าตอง

จากการสอบถามชาวพม่าที่พักภายในซอยทราบว่า เป็นลูกจ้างที่ร้านอาหารอินเดีย บนถนนราชบุรีอุทิศ 200 ปี และได้ทราบจากเจ้าของร้านว่าผู้ต้องหาชื่อ นาง อี อี พิว สัตยาพิพม่า โดยก่อนเกิดเหตุได้นั่งรถตู้มาจากสุราษฎร์ธานีและต่อรถจักรยานยนต์มายังพื้นที่ป่าตอง แล้วได้พบกับเพื่อน 1 คน ต่อมาวันที่ 23 ก.ย. เวลาประมาณ 05.30 น. ได้นำเด็กทารกมาวางไว้ที่ที่เกิดเหตุ

หลังจากก่อเหตุได้โดยสารรถประจำทางภูเก็ตป่าตองออกจากพื้นที่ป่าตอง ตำรวจจึงได้สอบถามคนขับรถทราบว่าผู้ต้องหาเดินทางต่อไปยัง บขส.ภูเก็ตแห่งที่ 2 ต. รัชฎา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดที่บขส. 2 และพบว่าผู้ต้องหาเดินทางต่อด้วยรถบัสประจำทางสายสุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สอบถามคนขับรถโดยสารดังกล่าวทราบว่าผู้ต้องหาที่หน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กม.ที่ 15 ก่อนถึงสภ.บางมะเดื่อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต่อมาจะมีตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ป่าตอง ได้ทำหนังสือตรวจสอบสวนโรงพยาบาลใกล้เคียงใกล้กับจุดที่ผู้ต้องหาทิ้งทารก ทราบว่าผู้เสียหายได้คลอดเด็กที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้ทราบที่อยู่จากโรงพยาบาลจึงได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอพุนพิน ซึ่งต่อมาสามารถติดตามตัวได้ที่แคมป์คนงานพม่ารับจ้างกรีดยางใน ต.ตะพาน อ.พุนพิน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนได้ทิ้งลูกเอาไว้จริง และต้องจำใจทำลงไปเพราะตนไม่พร้อมเลี้ยงลูก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ไว้ ณ ที่ใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตน โดยประการใดที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล” แก่ นาง อี อี พิว และจะได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมส่งศาลจังหวัดภูเก็ตตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาความผิดในครั้งต่อไป

รวบหนุ่มใหญ่กระทำชำเราเด็กภายใต้ความดูแล ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตปี 2560

เอกภพ กองกั้น
thai@classactmedia.co.th

■ กองบังคับการปราบปรามลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวบตัวหนุ่มใหญ่กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งอยู่ในความดูแลของต้น ตามหมายจับศาลจังหวัด ปี พ.ศ. 2560



ภาพ: กองบังคับการปราบปราม

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.ศัลย์ชัย ถวัลย์ภักโย สว.กก.5 บก.ป. ร่วมกันจับกุม นายสมบัติ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ในข้อกล่าวหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน อยู่ในความดูแลปกครองของต้น ซึ่งมีใช้ภริยาหรือสามีของตน โดยมีใช้ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตที่ จ.258/2560 ลงวันที่ 15 พ.ค.60 ภายในบ้านไม่มีเลขที่ ม.5 ต.กะทู้

คดีดูแลชื่อขนม ของเล่น และโทรศัพท์ ให้กับ ด.ญ.เอ ทำให้ ด.ญ.เอ รู้สึกรักและเชื่อใจ กระทั่งช่วงประมาณเดือนพ.ย.53 ขณะที่ ด.ญ.เอ เรียนอยู่ชั้นป.1 ยายของ ด.ญ.เอ มีโรคประจำตัว จึงต้องแยกห้องออกไปนอนคนเดียวกับ นายสมบัติ นายสมบัติจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวกระทำอนาจาร ด.ญ.เอ และกระทำอนาจาร ด.ญ.เอ เรื่อยมา

ช่างเฟอร์นิเจอร์ขบขย.เสียหลักตกกระบายน้ำดับสยองดวงตาหลุดหาย พบศพในช่วงเช้า

เอกภพ กองกั้น
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 27 ก.ย. 63 พ.ต.ต.วุฒิชัย แก้วทอง สว.(สอบสวน) สภ.กลาง จ.ภูเก็ตได้รับแจ้ง พบศพผู้เสียชีวิตในกระบายน้ำ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนสิทธินุสรณ์บำรุง (บ้านผักฉืด) ถนนสายอนุสาวรีย์-ป่าตอก ม.1 ต.ป่าตอก ซึ่งภายหลังรับแจ้งได้รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลป่าตอกและอาสาสมัครกู้ชีพธรรมภูเก็ต (จุดบ้านท่าเรือ) และพบว่าผู้ตกกำลังมุงดูกันจำนวนมาก



บริเวณจุดเกิดเหตุพบมีผู้คนมุงดูเป็นจำนวนมาก ภาพ: เอกภพ กองกั้น

ตรวจสอบในกระบายน้ำข้างทางลึกประมาณ 2 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายสภาพสวมกางเกงยีนส์สีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบ สวมเสื้อยืดคอกลมมีกระเป๋าสะพายพาดอยู่ที่ไหล่ หัวทิ่มปักอยู่ในน้ำ มีเลือดละลายกับน้ำในคูแฉะฉาน ขา 2 ข้างโผล่ขึ้นมาจากน้ำ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากกระบายน้ำดังกล่าว พบว่ามีบาดแผลบริเวณศีรษะมีมันสมองไหลออกมา ตาข้างขวาหลุดหาย ตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใด เจ้า

หน้าที่จึงได้นำศพส่งโรงพยาบาลกลาง เพื่อให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการตาย ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสก็๊ปปี้ ไอ สีแดง หมายเลขทะเบียน กนจ-115 พังงา ได้รับความเสียหายบังโคลนหน้าแตก ตกอยู่ในกระบายน้ำ จึงช่วยกันนำไปเก็บไว้ที่สภ.กลาง

พ.ต.ต.วุฒิชัย เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบชื่อของผู้เสียชีวิตคือ นายณัฐรัฐ บุญพิทักษ์ อายุ 20 ปี มีอาชีพเป็นช่างซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดพังงา ที่อยู่ ต.ป่าตอก อ.กลาง เบื้องต้น

ภูเก็ตป้องกันต่างดาวลักลอบเข้าเมือง หลังเมียนมาเกิดระบอบหนักสอง

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อม กวดขันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงาน ต่างต่างอย่างเข้มข้น ภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของสองของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเมียนมา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 51/2563 ณ ห้องประชุม คอซิมบิชั่น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเมียนมารอบที่สอง ซึ่งเกิดการระบาดอย่างรุนแรงภายในรัฐยะไข่และมีแนวโน้ม อาจแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ โดยอาจทำให้ชาวเมียนมาเกิดความตระหนกและนำไปสู่การอพยพหรือหลบหนีเข้าสู่ประเทศข้างเคียงรวมถึงประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยจึงต้องสั่งให้ทำการปิดพรมแดนทั้ง 10 จังหวัด ตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้กำหนด แนวทางการป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้เกิด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยได้ มีการจัดหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบ แรงงานต่างต่างในที่พัก(แคมป์)สถานที่ ประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้ แรงงานต่างต่าง, จัดหมู่เรือสกัดกั้นการ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล,



หน่วยเฉพาะกิจวางกำลังจับตาดูแนว ชายแดน สกัดแรงงานต่างต่างป้องกัน โควิด-19 ภาพ: กรมประชาสัมพันธ์

จัดชุดตรวจ/สกัดตรวจตราเฝ้าระวังและ สกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทางด่านท่าฉัตรไชย และจัดชุดตรวจ/สกัด ตรวจตราเฝ้าระวังและสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้า เมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่หมู่บ้านและ ชุมชน

ทางด้าน นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือ ทุกคนช่วยกันตรวจสอบดูแลแรงงาน ต่างต่างที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตให้การ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภูเก็ต รายงานว่า จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่เป็นเวลา 126 วัน นับได้ว่า สถานการณ์การควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ภูเก็ตในขณะนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี และ ดำเนินการด้านการควบคุมและป้องกันโรคใน กลุ่มลูกเรือที่ขอเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อย่างเข้มข้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับ ผิดชอบดูแลได้ดำเนินการดูแลลูกเรือตาม มาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวง สาธารณสุข

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต



ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจัด พิธีต้อนรับผู้การตำรวจคน ใหม่จากระนองสู่เกาะภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

ราชโองการ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

■ จังหวัดภูเก็ตให้การ ต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจ ภูธรจังหวัดภูเก็ตคนใหม่

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการ ตำรวจให้ พลตำรวจเอก สุวิวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรม

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีรับ-ส่งมอบ หน้าที่ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับ พลตำรวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการ ตำรวจ ภูธรจังหวัดระนอง ดำรง ตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจ ภูธรจังหวัดภูเก็ต ในขณะ ที่ บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ สุภาบุณย์ศิริ ผู้ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

ฝากเตือนถึงคนที่ถือโอกาสมาแล้วขับ

รัญลักษณ์ สากู
reporter2@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 1

...ก็จะเพิ่มความเข้มในการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปตรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่นจุดที่มีความถี่ในการเกิดเหตุ จุดที่มีความถี่ของรถจักรยานยนต์ หรือมีเหตุสำคัญ เช่น เหตุปล้นทรัพย์ ซึ่งทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติหัวหน้าสถานี และจะต้องรายงานระดับจังหวัดให้ทราบ หรือในกรณีที่มีคนเมาสุราขับรถในลักษณะหวาดเสียวอันตรายอาจล่นไปชนทรัพย์สินหรือสิ่งของต่าง ๆ ก็จะมีการตั้งจุดสกัดชั่วคราว ซึ่งต้องมีนายตำรวจควบคุม มีป้ายสัญญาณบอกชัดเจนเหมือนปกติ ส่วนด้านลอยก็ต้องชะลอออกไปก่อน เพื่อรับนโยบายที่ถูกต้องชัดเจนก่อน จากนั้นจะมีการประชุมตำรวจภูธรภาค 8 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ตำรวจได้รู้แนวทางการปฏิบัติ

สำหรับคนที่ถือโอกาสมาแล้วขับในช่วงที่ยังไม่มีคำสั่งที่ชัดเจน รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เตือนว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่เช่นเดิม



“สตร.กำลังกำหนดมาตรการว่าทำอย่างไรประชาชนจะยอมรับ คิดว่าคงเสร็จเรียบร้อยในไม่ช้า และทางเราก็คงเร่งรัดไม่ปล่อยให้เป็นสัญญาณที่แน่นอน ยังคงมีการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมเพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะกำหนดในอนาคต” พ.ต.อ. อารยะพันธุ์ กล่าว “การออกไปเที่ยวหรือการไปดื่มสุราถือเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ซึ่งหากทำนต็มแล้วรู้ว่าไม่ไหวก็ต้องให้คนที่ไม่ดื่มเป็นคนขับ เพราะหากท่านขับเองในขณะที่เมึนเมานอกจากความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตของท่านแล้วมันจะพาลไปถึงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย อาจจะเตือนให้อยู่ในกรอบที่พอควร ตอนนี้อยู่กันอย่างไรอย่างสบายใจแล้วในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่อยากให้มีความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก”

ด้าน นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการโครงการแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลไทย ด้านความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า เรื่อง

ไม่ให้มีด้านหลายคนอาจจะเข้าใจผิด เพราะจริง ๆ แล้วท่านผ.ตร. ต้องการเน้นในเรื่อง “ความโปร่งใสของด่าน” คือด่านถ้ามีต้องโปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้ มีหลักการหลักเกณฑ์ ซึ่งทางตำรวจกำลังดำเนินการในเรื่องของหลักเกณฑ์ ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของใคร แต่เพื่อความปลอดภัยโดยรวม

“เห็นด้วยว่าต้องมีจัดการเชิงระบบของด่าน มีการวิเคราะห์ว่าจุดใดมีความถี่ของอาชญากรรมและอุบัติเหตุ อะไรคือความเสี่ยงหลัก และจะมีการจัดการที่เป็นมาตรฐานอย่างไร รวมทั้งการสนับสนุนจากสตร.ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพยากรอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็อยากให้สตร.ทำระบบข้อมูลการประเมินผลติดตามว่าระบบใหม่มีผลในการลดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง มากกว่าการวัดตัวเลขปริมาณการปฏิบัติ

“งานนี้ไม่ใช่งานใหม่และถือเป็นเป้าหมายใหญ่ในการทำงานซึ่งทางตำรวจปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งนี้ไม่อยากให้มีช่องว่างอยากให้เร่งกำหนดนโยบายที่ชัดเจนออกมาที่สำคัญต้องสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าไม่ได้ยกเลิกด่าน เพียงแต่ทำให้ด่านมีความโปร่งใส การตรวจสอบต่าง ๆ ให้โปร่งใสขึ้น มีเครื่องตรวจ วิธีการปฏิบัติ และการตรวจที่เป็นมาตรฐาน” นพ.วิวัฒน์ กล่าว



ROYAL PHUKET MARINA

คุณไม่มีพื้นที่เหลือแล้ว?

STORAGE

ให้เช่า / 5 - 100 ตร.ม.

ที่จอดรถใต้ดินติดกับห้องเก็บสินค้า
เพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงหน้าประตู
ทำเลที่สะดวกสบายที่สุดในภูเก็ต


รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง


ปลอดภัยและสะอาด


ทำเลสะดวกใจกลางเมือง


เข้าถึงง่ายด้วยที่จอดรถใต้ดิน





ติดต่อวันนี้ +66 8 1375 6280 | www.royalphuketmarina.com

บทบรรณาธิการ

thai@classactmedia.co.th

ข่าวภูเก็ต

ติดต่อเรา
thai@classactmedia.co.th / 076 612 550

กฤษิยะ เบียเวน
บรรณาธิการ



จุฑารัตน์ (อู๋) เพลรินทร์
บรรณาธิการไทย
088 766 1615
thai@classactmedia.co.th



รัญลักขณ์ (มู่วอง) สากุด
นักข่าว
091 165 0260
reporter2@classactmedia.co.th



เกียรติกุล (จอม) ชุมน
นักแปล
082 729 0270
translate@classactmedia.co.th



เจสัน บีเวน
ผู้จัดการทั่วไป
086 479 7471
gm@classactmedia.co.th



ศิริพร (นก) แสงมาศ
ผู้ช่วยฝ่ายขาย
086 479 7470
sales@classactmedia.co.th

นิรวิทย์ (มอส) วรณิชา
สุนพงศ์ (ไอค์) ชาวอำไพพันธ์
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต
@khaophuket

ติดต่อลงโฆษณา

076 612 550 ext. 605
Fax: 076 612 553
info@classactmedia.co.th
thephuketnews.com

99/7 Moo 1 (Billion Plaza),
T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

หยุด “ครูทำร้ายเด็ก” โรงเรียนควรเป็น 1 ในสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก

■ ข่าวการทำร้ายเด็กในโรงเรียนที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกโกรธเคืองและเป็นห่วงลูกหลานที่ต้องถูกปล่อยให้ไปเผชิญชะตากรรมกันเอง เพราะผู้ปกครองไม่สามารถที่จะไปเฝ้าดูพฤติกรรมของทั้งครูและเด็กได้ตลอดเวลา และที่สำคัญโรงเรียนก็เป็นด่านสำคัญของการเรียนรู้ในการที่จะเติบโตจากวัยเด็กไปสู่ผู้ใหญ่

ข่าวที่เกิดขึ้นนี้เองก็อาจสร้างความไม่ยุติธรรมสำหรับโรงเรียนที่มีมาตรการควบคุมดูแลการเรียนการสอนที่ดี ใส่ใจเด็กนักเรียน พัฒนาการเด็ก ผลลัพธ์ทางการศึกษา และคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ เพราะบางคนอาจเหมารวมกันไป ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของแต่ละโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองต้องอาศัยเพียง “ความเชื่อมั่น” หรือ “โชค” ในการที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนประกอบกับเหตุผลต่าง ๆ ของแต่ละคน ไม่ว่าจะป็นระยะทาง ชื่อเสียง หรือความสามารถของผู้ปกครองที่ตั้งใจจะส่งบุตรหลานให้ได้เรียนหนังสือ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของพวกเขา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางออก...เมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัยและเด็กถูกทำร้าย” ซึ่งได้มีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ

แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” กล่าวว่า เด็กที่ถูกเลี้ยงให้อยู่ในสภาพความรุนแรง จะมีผลกระทบต่อตัวเด็กมากน้อยแตกต่างกัน ยิ่งเป็นเด็กเล็กยิ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้เติบโต พัฒนาการ เด็กจะแสดงออกหลายรูปแบบ เช่น ก้าวร้าว หงุดหงิด อุนเฉียว เพราะต้องอยู่กับอารมณ์โกรธของครู ส่วนเด็กที่ยอมทำตามครูเพื่อความอยู่รอด เมื่อโตมาจะรู้สึกตัวเองไม่มีอำนาจ นับถือตัวเองต่ำ นำไปสู่โรคซึมเศร้า ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้คุณหมอมจิราภรณ์ยังได้กล่าวอีกว่า ปัญหาไม่ใช่แค่ครูกับเด็ก แต่เป็นอำนาจนิยมในโรงเรียน อำนาจผู้ใหญ่ใช้กระทำกับเด็ก อ้างหวังดีลงโทษเพื่อสั่งสอน และอย่ามองความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน หรือในชุมชน

เชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านจะสามารถส่งเสียบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียน ที่มีการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับโลกหรือนานาชาติได้ เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานทางครอบครัวไม่เหมือนกัน เมื่อได้มาใช้ชีวิตในห้องเรียนและในโรงเรียนพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นคุณครูจึงถือเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในการดูแลใส่ใจเด็ก ๆ มีทักษะในการอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ และหากพบว่าเด็กมีปัญหาที่ควรปรึกษากับผู้ปกครองของเด็ก เพื่อให้เข้าใจเด็กด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะถึงอย่างไรแล้วการทำให้เด็กต้องไม่ใช้การใช้ความรุนแรงทั้งจากที่บ้านและในโรงเรียน

ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมกับคุณครูทุกท่านที่อดทนและใส่ใจอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ในทุกวัน วันละหลายชั่วโมง เพราะเข้าใจว่างานสอนเป็นงานที่หนักและเหนื่อยมาก ๆ แต่เชื่อว่าคุณครูได้เตรียมใจยอมรับในส่วนนี้มาแล้ว เว้นแต่ในบางรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สมควรมาดูแลเด็กนักเรียน แนนอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติกรรมของคนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แต่นั่นก็สามารถส่งผลกระทบต่อภาพรวมของหลักสูตรการผลิตครูและระบบการศึกษาของไทย ว่าล้มเหลวเหมือนกับที่หลายฝ่ายได้พูดถึงกันเอาไว้หรือไม่

ภูเก็ตผ่านเลนส์

เส้นทางธรรมชาติ ณ น้ำตกต้นไทร เขาพระแก้ว อ.กลาง / ภาพ: John Gregory

หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะกดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ที่: thai@classactmedia.co.th

- ### 10 ช่วยขอยอดนิยมประจำสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com
- 1 สลด! สารวัดรสบสวนกลาง ชับกระบะเสียหลักถนนลื่นพาด เสไฟฟ้าเสียชีวิต
 - 2 อดีตเซฟตงงานพัชโควิด โทร บอกเมียงก่อนพุกคตตายลาคา
 - 3 รวนแม่พม่าใจร้ายกั๊งลูกน้อย สารภาพจำใจทำเพราะไม่พริอม
 - 4 โชเซี่ยลแห่ชื่นชมความมีน้ำใจ นายกอบต.เกาะแก้ว ช่วย อำนวยความสะตอกอุบ้ติเหตุ
 - 5 หมู่ใหญ่ขอคืนดีกับเมียเก่า แต่ถูกปฏิเสธ ใช้ปืนจ่อขมับ ตัวเองดับ
 - 6 พงะ! ตร.แห่ลาออกจากราชการพุง 848 รายตั้งแต่ ‘นายดาบ’ ถึง ‘วา.ต.ก.’
 - 7 เร่งล่า 2 นักโทษแหกห้องขัง กระบี่หนีลอยนวล
 - 8 รอส. ช่วยลูกค้าต่อเหตุโควิดยัง กระบะรายได้
 - 9 ภูเก็ตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ กน.ภูเก็ตเตือนบ้านใกล้คลอง บางใหญ่ของขังที่สูง
 - 10 ภูเก็ตมีฝนฟ้าคะนองสูงสุดร้อย ละ 80 ตลอดสัปดาห์

รัฐแจงศรีพันวาถูกกฎหมายไม่อยู่ในเขตป่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันศรีพันวาไม่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง

ไพลด์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมของคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าชี้แจงกรณีที่ดินโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต

นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบที่ดินโรงแรมศรีพันวา พบว่า มีที่ดินรวมกว่า 63 ไร่ 2 งาน เป็นโฉนด 2 แปลง ที่เหลือเป็น นส.3ก. ที่ดินทั้งหมดเดิมเป็นของประชาชนและมีการซื้อขายอย่างถูกต้อง โดยโครงการศรีพันวาได้เข้าซื้อที่ดินในช่วง ปี 2546, 2558 และ 2559

ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลแผนที่พบว่า ที่ดินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้แต่อย่างใด ส่วนกรณีพื้นที่เป็นภูเขา มีความลาดชันนั้น พบว่ามีความลาดชันจริง แต่ที่ดินดังกล่าวเป็นของประชาชนที่มีการครอบครองก่อนการประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมเขตเขาและเขตลาดชันทำให้ประชาชนได้สิทธิในการครอบครองพื้นที่ดังกล่าว

นายชิวะภาพ ชิวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า



ภาพ: บางกอกไพลด์

กรมป่าไม้ ยืนยันว่า ที่ดินโครงการศรีพันวาไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ป่า โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากป่าสงวน 3 กิโลเมตร ฉะนั้นโอกาสที่พื้นที่จะคาบเกี่ยวกันจึงไม่มี ส่วนการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินนั้น กรมป่าไม้ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้ตรวจสอบที่ดินโครงการศรีพันวาแล้วโดยตรวจเอกสารสิทธิต่าง ๆ ประกอบกับที่ดินจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า โครงการศรีพันวาไม่มีเอกสารสิทธิในส่วนที่เป็นโฉนดที่ดิน และน.ส.3ก ถูกต้อง จึงมอบหมายให้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมจังหวัดภูเก็ตไปประชุมชี้แจงที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการศรีพันวาได้ทราบจากข้าวยังไม่มีการประสานงานมาเรื่องการตรวจสอบถือเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีข้อสงสัยต่างๆขึ้นมา ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อทำให้ความจริงปรากฏ

แหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ที่ตั้งของโรงแรมศรีพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเอกสารสิทธิถูกต้อง น.ส.3 ก. 6 แปลงเนื้อที่รวม 50 ไร่ และโฉนด 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5-6 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 56 ไร่ ที่ดินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภทและไม่ทับซ้อนหน่วยงานใด



แฟ้มภาพ ข่าวภูเก็ต

THAI
RESIDENTIAL
Phuket's No.1 Trusted Real Estate Advisor

คุณกำลังพยายามขาย อสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตของคุณ?

เพิ่มรายชื่อบ้าน, วิลล่า หรือ คอนโดของคุณ กับ

Thai Residential

และเพิ่มโอกาสของคุณ

เพื่อ **ความสำเร็จ** แห่งการขาย



PHUKET@THAIRESIDENTIAL.COM | +66 94 8411 918 | WWW.THAIRESIDENTIAL.COM
THAIRESIDENTIAL CO., LTD. 82/37 SAM PAO COURTYARD, MOO4, PATAK ROAD, T.RAWAI, PHUKET, 83130



ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ป่าตองจัดกิจกรรมใหญ่ระเบิดความมันส์ บูมการท่องเที่ยว ชิงรางวัลรวม 4 แสน

เพื่อบริหารจัดการเอนเตอร์เทนเนอร์จากทั่วฟ้าเมืองไทย

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ ภาคีรัฐร่วมกับเอกชนป่าตองจัด 2 กิจกรรมใหญ่ภายใต้แคมเปญ “PATONG CITY NEVER GIVE UP CHALLENGE” ระเบิดความมันส์บูมการท่องเที่ยว ด้วยการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์จากทั่วฟ้าเมืองไทย ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และเตรียมจัดป่าตองบีชไคท์เฟสติวัล 2563 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ฟันฟูการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่ได้รับผลกระทบและพนักงานต้องทนรับชะตากรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลามากกว่า 6 เดือนแล้ว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายบุญมา เอียบทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วย ดร.ปริชาวุฒิ กีสัน ประธาน มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และนายวิวิทย์ เครือสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง/ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง ร่วมแถลงข่าว กิจกรรม “Patong City Never Give Up Challenge 2020” ป่าตองบีชไคท์เฟสติวัล 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลป่าตอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งนอกจากความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้ว สิ่งที่ตั้งตาคอยนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่น้อย จนทำให้ภูเก็ตติดหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลก ก็คือแหล่งท่องเที่ยวศูนย์รวมความบันเทิงยามค่ำคืนอย่างถนนบางลา ตำบลป่าตอง ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ได้รับความนิยมมายาวนาน โดยเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวบางลาคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แต่ภายหลังจากธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดบริการลงนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วยการปิดประเทศ ถนนบางลาแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่ถูกกลืน สถานที่บันเทิง ร้านค้า บาร์ต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง ทำให้เกิดบรรยากาศเฉกเช่นเมืองร้างมานานหลายเดือน เนื่องจากอดีตเมืองที่ไม่เคยหลับใหลนี้ต้องร้างรันทกท่องเที่ยววันตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา แม้ในเบื้องต้นประกาศที่ผู้ประกอบการได้รับจะเป็นเพียงการหยุดกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งขณะนั้นไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่าบางลาร้างมาจนถึง ณ เวลานี้

ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองป่าตองจึงร่วมกับมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจัดเต็ม 2 กิจกรรมต่อเนื่องได้แก่ “ Patong City Never Give Up Challenge 2020” กำหนดรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ และเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมป่าตองบีชไคท์เฟสติวัล 2563 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน เพื่อร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ฟันฟูการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทย ที่เข้ามาร่วมแข่งขัน “Patong City Never Give Up Challenge 2020” หรือในส่วนของผู้ที่ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศการแข่งขันในทุก ๆ รอบ ถือเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดการกิจกรรมต่อเนื่อง เพราะป่าตองต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก



นอกเหนือจากนั้นแล้วยังเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ในฐานะผู้จัดงานกล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดกว้างสำหรับทุกคนให้เข้ามาแสดงความสามารถ เข้ามา ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว ให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถของตนเอง มาวัดใจเรื่องของความกล้า คนไทยมีความสามารถในการแสดงความสามารถสูงอยู่แล้ว ทุกการแสดงมีคุณค่า สามารถนำไปใช้จริง และเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ในอนาคตอาจจะมีการคัดเลือก 75 นาที คือมูลค่าเท่าไร”

“เพราะฉะนั้นผู้แข่งขันไม่ต้องกลัวเลยว่า จะมีความสามารถไม่พอสู้คนอื่นไม่ได้ เพราะเกณฑ์การตัดสินของกรรมการ เราอาจจะไม่ได้เลือกทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุด เก่งที่สุด แต่ทีมที่เราจะเลือกคือ ทีมที่สามารถต่อยอดได้และ นำไปทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้มากกว่า ให้สามารถมาประกวดแล้วมีงานต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ สร้างความแข็งแกร่ง ความเข้มแข็งในการต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตต่อไป”

“ดังนั้น PATONG CITY NEVER GIVE UP CHALLENGE จะเป็นเวที การประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์จากทั่วฟ้าเมืองไทย งานนี้ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย มาเดี่ยว มาคู่ หรือมาเป็นทีม เราขอท้า! ดีเจ นักร้อง แดนเซอร์ cover dance วงดนตรี บาร์เทนเดอร์ มายากล และ performers ทุกประเภท มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงให้กระหึ่มหาดป่าตอง”

ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศผลผู้เข้ารอบไป

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา เหล่าบรรดาผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้ามาประชันความสามารถกันอีกครั้งในการประกวดวันเสาร์ที่ 10, 17 และ 24 ต.ค. เพื่อเข้าไปสู่อันดับชิงชนะเลิศที่จะมีการตัดสินกันในวันเสาร์ที่ 31 ต.ค.

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 20,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ประกอบด้วย

1. FC vote (หรือ popular vote คะแนนโหวตสูงสุดจากแฟนคลับ ที่โหวตมาทาง SMS)
2. The Best of Media (ขวัญใจสื่อมวลชน)
3. The Best of Mentor (ขวัญใจกรรมการ)
4. Next Gen Award (เยาวชนดาวรุ่ง, เด็กเก่งแห่งเวที)
5. Bangla Never Give Up (ขวัญใจบางลา) พร้อมรางวัลพิเศษ Gift Voucher ที่พักและร้านอาหารสุดหรู มูลค่ากว่า 200,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 400,000 บาท

สำหรับการจัดกิจกรรม ป่าตองบีชไคท์เฟสติวัล 2563 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2563 มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามมาตรการไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกัน ด้านนายบุญมา เอียบทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ป่าตอง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสที่คัดเลือกการแสดงที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเติบโต ธุรกิจในพื้นที่ป่าตอง ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 และหลังจากนี้ในพื้นที่ยังคงมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต



ชอยด์ออกนอกหน่วย บ้านเกาะสิเหร่ ทำหมันฉีดวัคซีน

ภาพ: มุลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ส่งเสริมเจ้าของและผู้ดูแลสัตว์ในชุมชนร่วมกันรับผิดชอบ

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

■ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวมแก่สุนัขและแมวฟรี ที่ศาลาเทียมประชาอุทิศ บ้านเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ดูแลสัตว์ในชุมชนร่วมกันดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ ป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนนำสัตว์มารับบริการที่หน่วยอย่างต่อเนื่อง

การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างได้ผล ควบคู่กับการทำหมันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของโรคติดต่อที่แพร่ผ่านสัตว์ ซึ่งจากการดำเนินงานของมูลนิธิและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้ในระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา มีการรายงานเคสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการยืนยันเพียงหนึ่งตัวในเกาะภูเก็ต

นอกจากนี้มูลนิธิยังให้คำแนะนำกับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนจากการถูกสุนัขและแมวกัด/ข่วน รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่ถูกสัตว์กัด ซึ่งนายณัฐวุฒิ คำเงิน ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิ ให้ความเห็นว่า การจะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยได้ ไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ต้องให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ และสามารถป้องกันตัวเองรวมถึงสังคมรอบข้างจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกและได้จัดตั้งโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชอภินิหาร ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ซึ่งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด



ระยะเวลา 7 ปีของแผนงาน และขณะนี้ได้ขยายระยะเวลาของโครงการจนถึงปีพ.ศ. 2568 เพื่อเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์



ภาพ: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแก้ว



ภูเก็ตทะเลป่าทำหมันลิงรำคาญ 500 ตัว ปล่อยลิงกังและลิงแสมกลับคืนสู่ธรรมชาติ

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดของลิงในธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และป้องกันโรคติดต่อจากลิงสู่คน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแก้ว จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร สัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 5 6 และ 8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติการวางแผนและดำเนินการกรงดักจับลิงกังและลิงแสมตามเป้าหมาย ในบริเวณชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว และนำลิงที่จับได้เข้าสู่กระบวนการทำหมัน ตามโครงการทำหมันลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเป็นลิงจำนวน 500 ตัว

นายพงศชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแก้ว เปิดเผยกับ

ข่าวภูเก็ต ว่า ยอดรวมของลิงแสมและลิงกังที่เข้าขั้นตอนการทำหมันและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีจำนวนทั้งสิ้น 503 ตัว

สำหรับภารกิจจับลิงทำหมันในครั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ได้เริ่มทำการวางกรงดักจับลิงกังเขารังและเขาโต๊ะแซะ เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยสามารถจับลิงชุดแรกเพื่อทำหมันในวันรุ่งขึ้นได้ 66 ตัว แบ่งเป็น เพศเมีย 28 ตัว (วัยรุ่น 17 ตัว ตัวเต็มวัย 11 ตัว) และ เพศผู้ 38 ตัว (วัยรุ่น 20 ตัว ตัวเต็มวัย 18 ตัว)

“สำหรับพื้นที่ดำเนินการนั้นประกอบด้วย เขาโต๊ะแซะ เขารัง จุดชมลิงเกาะสิเหร่ ซอยท่าจีน กิ่งแก้ว ซอย 9 ท่าเทียบเรือบางโรง บ้านยามู และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาและอยู่ในแผน ทั้งนี้ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกำหนดของโครงการ ทีมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันดำเนินการทำหมันลิงกังและลิงแสมในพื้นที่ที่มีปัญหาตามแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งปล่อยลิงเหล่านั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว” นายพงศชาติ กล่าว

THE PLANTATIONS INTERNATIONAL PHUKET HOSPITALITY CHALLENGE 2020
พฤษภาคม 22 ตุลาคม 2563 @ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต

ราคาเออร์ลีเบิร์ด **16,000 บาท**
(กินละ 4 คน)
สมัครก่อน 31 สิงหาคม 2563
ราคาปกติ 18,000

รูปแบบการแข่งขัน
4-บอล เท็กซัส สแครมเบิ้ล
10.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน
12.30 น. ชีตกันสตาร์ท
18.00 - 21.00 น. กาล่าดินเนอร์

ค่าสมัครรวม
• กรีนฟี
• แคดดี้ & แชนด์ลิ่ง
• ออนคอร์ก รีเฟรชเมนต์
• เสื่อทัวร์นาเมนต์
• งานมอบรางวัล @เคชชี

ผู้สนับสนุนหลัก

สื่อพันธมิตร

Brought to you by

MARK: +66 61 486 6736
mark@asean-events.com

CHRIS: +66 95 075 0368
events@foremanagement.com

จัดอันดับ 12 นักชัตร ดวงดีเดือนตุลาคม 2563

Horoworld
www.horoworld.com

■ หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม! จัดอันดับ 12 นักชัตร ดวงดีช่วงตลอดเดือนตุลาคม จะมีชาว Horoworld ในปีนี้ชัตรอะไรบ้างดวงรุ่งพุ่งแรงแรงไม่หยุดสุดไม่อยู่ ในเดือนตุลาคม 2563 มาดูดวงกับหมอกฤษณ์ ที่นี่!!



ภาพ: CLAUDIA DEA

อันดับ 12 ปิเมเมีย

เนื่องจากปิเมเมีย ทางโหราศาสตร์จีน จัดว่าเป็นปีชง 100%

อันดับ 11 ปีเถาะ

ปีเถาะนี้บางคนบอกว่าเป็นปีชงร่วม ทั้งนี้คนเกิดปีเมเมียและปีเถาะ ทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ อย่าไปขับรถ อย่าไปทำอะไรเร็ว อย่าไปทำอะไรโลดโผนโจนทะยาน จะมีเกณฑ์การเจ็บเนื้อเจ็บตัว อย่าไปใช้จ่ายการเงินเยอะ อย่าไปเล่นการพนัน เพราะเดี๋ยวจะหมดตัว ต้องระมัดระวัง

อันดับ 10 ปีระกา

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านเองนะ ไม่ควรทำอะไรที่ไม่ควรใจร้อน ไม่ควรต่อความยาวสาวความยืด แล้วก็ไม่ควรจิก พุดจาจิก พุดจากระแนะกระแหน ระว่างจะเกิดภัย เกิดศัตรูได้ ระมัดระวังตรงจุดนี้นะ สำหรับคนปีระกา

อันดับ 9 ปีชวด

ต้องระวังกันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องความใจอ่อน เรื่องคนมาหยิบยืมเงิน ห้ามให้ยืมเด็ดขาด หรือ อย่าไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเสีย ๆ เพราะมีเกณฑ์การที่จะเดือดเนื้อร้อนใจ

อันดับ 8 ปีวอก

อันนี้ดีขึ้นมาน้อย เรียกได้ว่าการเงิน การทองก็พอไหว พอได้ อยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ สำหรับคนปีวอก ช่วงนี้ไม่มีอะไรเด่นมาก แล้วก็ไม่มีอะไรแย่มาก

อันดับ 7 ปีกุน

ต้องบอกว่าท่านอยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ ก็เรียกได้ว่าไม่แย่ แล้วก็ไม่ได้เด่นมากนัก แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่าย การมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหลัง เกี่ยวกับขาต้องระวังด้วยนะ

อันดับ 6 ปีมะโรง

แนะนำในช่วงนี้อย่าพยายามรับประทาน

อาหารที่เกี่ยวกับปลาไหล เพราะว่าจะทำลายพลังของนักชัตรตัวเอง อาจจะกินมังสวิรัตสัก 1 ครั้งนะ จะทำให้ดวงชะตาคุณเด่นแล้วดีขึ้นยิ่งกว่านี้ด้วยนะ

อันดับ 5 ปีจอ

ท่านที่เกิดปีจอนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูด การติดต่อ ประสานงาน เจรจา คนอื่นจะเข้าใจท่านผิด แล้วก็พยายามอย่าพูดตรงนัก เพราะนิสัยท่านเป็นคนพูดตรง โผงผาง เป็นคนที่คิดยังไง พูดอย่างนั้น แต่ระมัดระวังจะมีปัญหาเพราะคำพูดตัวเองนะ แต่โดยรวมแล้วท่านก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดี

อันดับที่ 4 ปีชลา

ปีชลาการเสริมดวงช่วงนี้แนะนำให้ไปไหวศาลเจ้าพ่อเสือ ในการทำบุญ ทำอะไรก็แล้วแต่พยายามทำบุญแล้วกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพ แต่ที่ต้องบอกในเรื่องกิจการ การงาน สิ่งที่ว่าก็บอกว่าจะได้อย่างที่ปรารถนาแน่นอน

อันดับที่ 3 ปีมะเส็ง

ให้ท่านทำบุญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับพญานาค หรือ เกี่ยวพันกับพระสิวลี สวดคาถาเงินล้าน ก็ทำให้ท่านมีโอกาสรวยและประสบความสำเร็จได้

อันดับที่ 2 ปีฉลู

ปีฉลูนั้นจะเป็นนักชัตรที่ดีมากๆ เลยทีเดียว อย่าพยายามไปกินพวกเนื้อวัว พยายามงดหน่อย ก็จะทำให้ดวงชะตาท่านเฮงและร่ำรวยมาก ๆ แน่ ๆ

อันดับที่ 1 ปีเมแม

ใจชื้นได้เลยนะ ทำอะไรก็ดีแน่ ๆ มีโชคลาภสำเร็จ และเป็นนักชัตรดวงดีที่สุดในเดือนตุลาคม 2563

ข้อมูลจาก <https://www.horoworld.com/>
ให้หมอดูจัด Horoworld เช็คดวงประจำปี 2563
@LINE <http://bit.ly/2GFANQ1>



อยากบอกอะไรกับภูเก็ต?



ติดต่อ : gm@classactmedia.co.th



หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นแตะ 83.8 % ต่อจีดีพี

หนี้สาธารณะพุ่งแตะ 48% ส่วนทางจัดพีใกล้หลุด 16 ล้านล้านบาท

ไผ่ตุงเต๋

■ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า จากข้อมูลหนี้ครัวเรือนล่าสุดในไตรมาส 2/2563 จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนของไทยยังคงขยับขึ้นสวนทางเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลของโควิด-19 ซึ่งส่งผลทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี ครึ่งใหม่ที่ 83.8% ต่อจีดีพี สูงขึ้นต่อเนื่องจากในไตรมาส 1/2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 80.1% ต่อจีดีพี

นอกจากนี้ เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter) ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 9.22 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2/2563 เติบโตจากที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 1/2563 โดยทิศทางหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สะท้อนภาพ 2 ด้านซึ่งแตกต่างกัน เพราะในขณะที่ประชาชนและครัวเรือนบางกลุ่มก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น อาทิ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่ประชาชนและครัวเรือนอีกหลายกลุ่มต้องรับมือกับปัญหาขาดสภาพคล่องและต้องการมาตรการช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน

สำหรับแนวโน้มหนี้ครัวเรือนของไทยในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองเดิมว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการวัดที่สะท้อนความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย โดยหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มขยับขึ้นมาอยู่ที่กรอบ 88-90% ต่อจีดีพีในปี 2563 จากระดับ 83.8% ต่อจีดีพีในไตรมาส 2/2563 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหดตัวลงอีกครั้งปีหลัง ขณะที่ระดับหนี้ครัวเรือนยังเติบโตต่อเนื่อง แม้จะเป็นอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ผล

กระทบจากเศรษฐกิจทำให้ความสามารถในการชำระคืนหนี้ของครัวเรือนหลายกลุ่มด้อยลง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำลง จะช่วยให้ภาระทางการเงินของลูกหนี้เบาตัวลง แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ประเด็นการมีงานทำและรายได้ของครัวเรือนจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพของหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้

ด้านนายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า การที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นมาก มาจากจีดีพีที่หดตัวสูงเป็นสำคัญ สำหรับยอดเงินต้นแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย โดยยอดเงินต้นที่ยังไม่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากมาตรการพักชำระหนี้ ธปท. ประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังในไตรมาส 3-4 ปีนี้ เศรษฐกิจจะยังขยายตัวติดลบอยู่ แต่น้อยกว่าไตรมาส 2/2563 จึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

หนี้สาธารณะพุ่งแตะ 48% ส่วนทางจัดพีใกล้หลุด 16 ล้านล้านบาท สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง รายงานตัวเลขหนี้สาธารณะ ล่าสุด ณ เดือน ส.ค. 2563 อยู่ที่ 7.66 ล้านล้านบาท หรือ 47.90% ของจีดีพี โดยหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยสัดส่วนหนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าประมาณ 1% ของจีดีพี เนื่องจากทั้งจำนวนหนี้เพิ่ม และมูลค่าของจีดีพีลดลงมาอยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท

หากนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 หรือ เดือน ต.ค. 2562 ถึง เดือน ส.ค. 2563 หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณ 8 แสนล้านบาท หรือ



ภาพ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ของจีดีพี แต่มูลค่าของจีดีพีกลับลดลงถึง 8 แสนล้านบาท จากผลกระทบของโควิด-19

สำหรับสิ้นปีงบประมาณ 2563 หรือ ณ. สิ้นเดือน ก.ย. 2563 หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านล้านบาท หรือ มากกว่า 50% ของจีดีพี สวนทางกับมูลค่าของจีดีพีที่คาดว่าจะหลุดต่ำกว่า 16 ล้านล้านบาท หลังหน่วยงานต่างๆ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2563 จะขยายตัวติดลบ 7-8%

ทั้งนี้การก่อหนี้เพิ่มขึ้น มาจากการกู้ยืมขยายตัวเพิ่มเติม 2.14 ล้านล้านบาท และการกู้จากพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่ ณ เดือน ส.ค. มีการกู้ไปแล้ว 3.38 แสนล้านบาท ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19

รายได้รัฐบาล 11 เดือนจบ 3 แสนล้านบาท

ไผ่ตุงเต๋

■ เก็บภาษีทรุดหนัก 11 เดือนจบ 3.37 แสนล้านบาท คาดปิดปีต่ำกว่าเป้า 4 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังรายงานการเก็บรายได้รัฐบาลรอบ 11 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562-ส.ค.2563) เก็บได้สุทธิ 1.15 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.93 แสนล้านบาท หรือ 12.0% เนื่องจากการเก็บภาษีของรัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก 2.37 แสนล้านบาท หรือ 13.3%

โดยกรมสรรพากรเก็บภาษีได้ 1.61 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 2.33 แสนล้านบาท หรือ 12.7% กรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 5.03 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 8.78 หมื่นล้านบาท กรมศุลกากรเก็บภาษีได้ 8.59 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 1.57 หมื่นล้านบาท หรือ 15.5%

ทั้งนี้ในส่วนของการเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจได้



ภาพ: ไผ่ตุงเต๋

1.82 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 1.06 หมื่นล้านบาท หรือ 6.2% และการเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น 1.85 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้า 1.6 หมื่นล้านบาท หรือ 9.4% ช่วยให้การเก็บรายได้ของรัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมายลดลง

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบว่าการเก็บรายได้ของรัฐบาลงบประมาณปี 2563 จะต่ำกว่าเป้า 3.9 แสนล้านบาท

“บิ๊กตู่” เผย กุลเกล้าฯ พรบ.งบ 64 แล้ว ส่วน รมว. คลังคนใหม่ “เดี๋ยวก้อออกมา”

ไผ่ตุงเต๋

■ เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่ทำเรื่อง แหลมอบัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วหรือยังว่า “ น่าจะทูลเกล้าฯแล้วนะ ผมเซ็นไปหลายอย่าง อะไรเร็วสุดก็ลง เอาน่า เดี๋ยวก้อออกมา”

เมื่อถามว่า ได้มีการนำชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯแล้วหรือ



ภาพ: ไผ่ตุงเต๋

ยัง พล.อ.ประยุทธ์ หันมาตอบว่า เดี๋ยวก้อออกมา วันนี้พวกเราต้องช่วยกันเดินไปข้างหน้าอย่ามามาดึงกันไปเรื่อยทุกอย่างบ้านเมืองก็ไปไม่ได้

ศ 9 ต.ค.



คืนแห่งหอยแมลงภู่ ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (SHAKERS)
 หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ สามารถเลือกได้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & คริม หรือ สไตส์ ไทยๆ โปรดสำรองโต๊ะล่วงหน้า ราคา 295 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

อา 11 ต.ค.



บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ รับประทานได้ไม่อั้น
 มีเนื้อ, หมู และแกะ - กะหล่ำ, บรอกโคลี, ถั่วลันเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศย่าง - พุดดิ้งยอร์คเชอร์ - มັນฝรั่งย่าง, มันบด - เกรวี, ซอสเห็ด, ซอสมันฝรั่ง รสอร่อยล้ำงหน้า 350 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

ส 31 ต.ค.



PIWC - งานเลี้ยงมือค้ำประจำปี
 ขอเชิญรับประทานอาหาร ณ Vero Italian Restaurant พูลแมน ภูเก็ต อาร์คาเดีย หาดไนทอง ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม สมาชิก 1,100 บาท/ผู้ติดตาม 1,300 บาท เริ่มลงทะเบียน 18.30 น. มือค้ำเริ่มในเวลา 19.00 น. สำหรับท่านที่ต้องการเข้าพักในคืนนั้น (หรือ 2 คืน) พูลแมนมีข้อเสนอพิเศษด้วยห้องดีลักซ์พร้อมอาหารเช้าในราคาเพียง 2,999 เน็ตต่อคืน เพราะนี่คืองานเลี้ยงมือค้ำประจำปีของ

เรา ที่ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกกัน อย่าลืมชวนเพื่อน ๆ มาสังสรรค์กันเยอะ ๆ และขอให้รีบจองที่นั่งโดยเร็ว เพราะงานนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาจองล่วงหน้าได้ที แม็กก็อีเมล robmaggy@yahoo.com

Listen for DAILY EVENT UPDATES ON LIVE 89.5

ส 10 ต.ค.



คืนแห่งหอยแมลงภู่ ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers)
 หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ สามารถเลือกได้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & คริม หรือ สไตส์ ไทยๆ โปรดสำรองโต๊ะล่วงหน้า ราคา 295 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

พ 22 ต.ค.



ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ 2020
 เดอะ แพลนเทนซ์ อินเตอร์เนชันแนล ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ 2020 พุทท์สตีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลาгуน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ราคาเออร์ลี่เบิร์ด 16,000 บาท (ทีมละ 4 คน) ค่าสมัครรวม กรีนฟี, แคตตี้ & แชร่บักกี, ออนคอร์ท รีเฟรชเม้นต์, เสื้อทัวร์นาเม้นต์ และงานมอบรางวัล ณ แคชเชี่ยส์ สโมสรก่อน 31 สิงหาคม 2563, มาร์ค คาเมรอน, mark@asean-events.com, 061 486 6736.

หางาน

ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า
 บจก.Blue Horizon Co., Ltd. กับประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการมอบบริการสุดประทับใจให้กับลูกค้า และความสำเร็จอันโดดเด่นในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเกาะภูเก็ต เรากำลังมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากด้วยประสบการณ์ ที่พร้อมจะเปิดรับความท้าทายไปกับบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งจดหมายสมัครงาน (resume) ของคุณมาได้ที recruitment@bluehorizon-thailand.com ติดต่อเราโทร: 061 149 3233

บริการ บ้านให้เช่า

งานบูรณะและซ่อมแซมคุณภาพในราคามิตรภาพ สำหรับ บ้าน, วิลล่า, อพาร์ทเม้นท์, ร้านค้า, ออฟฟิศ, สระว่ายน้ำ และสวน โดย Phuket Home Solutions บริษัทที่ปรึกษา ก่อสร้างจากอังกฤษ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ติดต่อเราเพื่อรับฟรีใบเสนอราคาและให้คำปรึกษา Robert Attwater, rob@urbanplanninggroup.com, 080 707 6153

ขายรถ/เช่ารถ

ขาย Mazda CX-3 ปี 2016
 รถสภาพดีเยี่ยม สะดวกสบาย ขับขี่คล่องตัว แนวสปอร์ต มีสไตส์ขับสนุก สุดยอดรถครอบครัวขนาดเล็กที่มากด้วยพื้นที่ใช้สอย เบาะหลังพับได้ ยางใหม่(ยางแก้มเตี้ย) SKYACTIV-G DOHC 16-วาล์ว เบาะหนังพร้อมตกแต่งภายใน พิจารณาจากราคาเสนอที่เหมาะสม โทร. 081 270 2180

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

อพาร์ทเม้นท์ 2 ห้องนอน เดอะ เบส เซ็นทรัล
 อพาร์ทเม้นท์ใหม่ 2 ห้องนอน 46 ตร.ม. ตกแต่งครบครัน 600 เมตร จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีฟส์ มีที่จอดรถ, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ระเบียงสวยเงียบสงบ 25,000/เดือน, บุษบา, busaba_albatross@yahoo.com, 093 575 1650

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า



บ้านให้เช่า
 บ้านให้เช่า @ บูราลีรี เกาะแก้ว 149 ตร.ม. 3 ห้องนอน+3 ห้องน้ำ+2 ที่จอดรถ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งครบครัน + ห้องครัว + เครื่องซักผ้า ค่าเช่า 35,000 บาท สิ่งอำนวยความสะดวก: สระว่ายน้ำ - ฟิตเนส + รักษาความปลอดภัย



คอนโด 2 ห้องนอน 140 ตร.ม. ภายในลากูน่า
 200 เมตรถึงหาดบางเทา, 2 สระว่ายน้ำ, จากซูซี, ชวนา, ยิม, บาร์บีคิว, ระเบียง 30 ตร.ม. ฟรี: จักรยาน, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, น้ำดื่ม, ต้นมะพร้าว, โทรทัศน์ 3 เครื่อง สัญญาณ 200 ช่อง, เน็ตฟรี, Price: ครึ่งราคา, ติดต่อ: Suppakarn Pichetvanich, ที่อยู่: 20 หมู่.2 ต. เขิงทะเล อ.กลาง ภูเก็ต, phuket@casuarinashores.co, 076 324 404, 093 773 4433, 093 794 3300, 093 773 9922, Fax 076 314 249



พร้อมเพอร์ดี 5 นาทีก้าวป้อ แกรนด์ มารีน่า
 บ้านหลังใหญ่ 750 ตร.ม. พื้นที่สวน 4,000 ตร.ม. ว่างแล้ว! 5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ใกล้เคียง UWCT-BIS มีพนักงานประจำ ต้องเข้ามาชม ให้บริการครบวงจร ภูเก็ตแม่พ: DELTA PHUKET เช่าระยะยาว 99000 บาท/เดือน, Alain, mrdupouy@yahoo.fr, 081 893 5270 (French-English) / 093 638 7926 (ไทย)



บ้านใหม่ให้เช่าระยะยาว
 บ้านเดี่ยวใกล้ท่าสรรพสินค้า, เงียบสงบ, 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, เฟอร์นิเจอร์, แอร์ 3 เครื่อง, ที่จอดรถ, สวน, สระว่ายน้ำส่วนตัวกลาง ติดต่อ: Wan, ไทย - English - Deutsch, ฉลอง, โทรศัพท์: 098 972 4852

ลดความเสี่ยงเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

ไม่ตระหนก แต่จัดเตรียมพร้อมรับมือและรับผิดชอบต่อสังคม

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเปล่าและสบู่ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%

เมื่อรู้สึกว่าจะไอหรือจามให้ปิดจมูกและปากด้วยกระดาษชำระ หากไม่มีกระดาษชำระ ให้ใช้ข้อศอกของตัวเองแทน

หลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่กอด ไม่จูบ ไม่สัมผัสมือกัน และอย่าให้ "ไอ" เพื่อเป็นการกักกัน

สัมผัสปาก จมูก ตา และใบหน้าของตนเอง ให้น้อยที่สุด

ลดการเดินทางให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการให้บริการขนส่งสาธารณะ

"อยู่บ้านเพื่อคนที่รัก" ไม่ออกจากบ้านหรือโรงเรียนหากไม่จำเป็น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

<https://ddc.moph.go.th/en>

QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF PHUKET

QSI Phuket is looking for Certified Native English Speaking Teachers for 2020-2021 school year

Secondary Technology and Cultural Students Teacher

Qualifications:

- Native English Speaking Teachers
- Bachelor or higher degree in Education Only
- Experiences in teaching is required
- Teaching license is preferred

Interested teachers

Please send email with the following attachments:

- A cover letter with stating the position you are applying for
- Your resume with a recent photo
- A scan of your education certificates and transcripts
- A scan of your passport's photo page

Send CV to Phuket@qsi.org
<https://www.qsi.org/thailand/pkt> Tel. 076 304 312

SUCCESS FOR ALL



ภาพ: มุลนิธิท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร



มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จัดงานวิ่งเท่ก่อกวนบรรพชนเมืองถลาง

ส่งเสริมเส้นทางประวัติศาสตร์บ้านย่าจันย่ามุก

วิ่ง

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เข้าดูของวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง นักวิ่งผู้รักสุขภาพจำนวนนับพันเข้าร่วมงาน “Phuket Historical Mini Marathon 2020 วิ่งอนุสรณ์ถลาง มินิมาราธอน 2563” ซึ่งด้วยเกียรติยศประธานศาลฎีกา

สำหรับการจัดงานวิ่งในครั้งนี้แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

มินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตร และฟันรัน 5.4 กิโลเมตร โดยทั้งสองระยะรับสมัครนักวิ่งระยะทางละ 800 คน

ระยะทาง 10.4 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น รุ่นประชาชนทั่วไป, รุ่นต่ำกว่า 19 ปี, รุ่น 20-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป โดยมีถ้วยรางวัลมอบให้ในแต่ละรุ่นอายุละ 7 ใบ ฟันรัน 5.4 กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ มีถ้วยรางวัล overall 1-10 แบ่งประเภทชายหญิง นอกจากนี้ยังมีรางวัลแฟนซีใส่ชุดวิ่งเข้าธิมงานจำนวน 5 รางวัล

การจัดงาน “วิ่งอนุสรณ์ถลาง มินิ

มาราธอน 2563” ซึ่งด้วยเกียรติยศประธานศาลฎีกา ในครั้งนี้มี นายโสภณ วัฒนพันธ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการจัดงาน และ นายณรงค์ วุ่นชีว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมด้วย นายชาญ วงศ์สัตยพันธ์ รองประธานมูลนิธิท้าวเทพท้าวศรีสุนทร นายภูมิภักดิ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดงานเพื่อส่งเสริมเส้นทางประวัติศาสตร์บ้านย่าจันย่ามุก

นอกจากนี้ยังมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงและ



เป็นที่รู้จักเข้าร่วม อาทิ นายรภัทร ปลอดภัย อดีตผู้ว่าราชการภูเก็ต ผู้ชื่นชอบการวิ่งออกกำลังกาย นายพงศ์ชาติ

เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษารมชาติ และสัตว์ป่าเขาพระแทว และผู้มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก

“หม่า จ๊กมก” เปิดตัวสโมสรฟุตบอล “บั้งไฟพืชชาติ” ยโสธร เอฟซี

ฟุตบอล

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ วันที่ 29 ก.ย. นายเพชรทนาย วงษ์ คำเหล่า หรือ “หม่า จ๊กมก” ตลกซูเปอร์สตาร์เมืองไทย ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอล “ยโสธร เอฟซี” นำทีมเปิดตัวและแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะทั้ง 35 คน ที่พร้อมจะลุยศึกในฟุตบอลไทยลีก 3ฤดูกาลนี้ ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทีมฟุตบอลและจังหวัดยโสธรมากขึ้น โดยมีนายบัญชา คำทอง “ตักแด่” นักเชียร์ระดับชาติ, ผู้ฝึกสอน นักฟุตบอล และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วม *สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์* รายงาน

นัดแรกประเดิมเปิดบ้านสวนพญาเถา (สนามกีฬาากลางจังหวัดยโสธร) พบกับสโมสรมหาสารคาม



เอฟซี “พืชชาติ” ในวันที่ 4 ต.ค. และเป็นการเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้ฟรี

หลังการเปิดตัวคณะผู้บริหารสโมสรฯ หม่า จ๊กมก ได้กล่าวพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมว่า สโมสรฟุตบอล “บั้งไฟพืชชาติ” ยโสธร เอฟซี ทีมไทยลีก 3 โซนตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาล 2020-21 ซึ่งหากตนมีเวลา จะมาร่วมชมและเชียร์อย่างเต็มที่ นัดไหนไม่มาก็จะส่งคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกทีมอย่างเต็มที่ทุกครั้ง

โอกาสนี้ประธานยโสธร เอฟซี กล่าวรับประกันความมั่นใจในทุกเกมการแข่งขัน และมั่นใจว่าปีนี้ทีมของเขาจะขึ้นชั้น (ดิวิชั่น 2) แน่แน่นอน

มือเช้า - มือเที่ยง
มือเย็น - กลับบ้าน

สำรองที่ : 076 324 030
www.littleparisphuket.com
Little Paris Phuket
8.30 - 22.00 u.
เปิด ออวัน | ลากูน่า ภูเก็ต



ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ ครั้งที่ 5

นักกอล์ฟฮอสพิทาลิตี้แถวหน้า เตรียมชิงชัย 22 ต.ค. ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต

กอล์ฟ

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ ครั้งที่ 5 ภูมิใจเสนอโดย แพลนเทชันส์ อินเตอร์เนชันแนล (Plantations International) ผู้ให้การสนับสนุนหลักการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ ลากูน่ากอล์ฟ ภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ซึ่งจะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของนักกอล์ฟระดับมืออาชีพในภาคการท่องเที่ยวและบริการจากเกาะภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้เข้ามาร่วมแข่งขันระดมทุนเพื่อการกุศลบนสนามกอล์ฟที่การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศสนามกอล์ฟยอดเยี่ยม ที่นอกจากจะได้ร่วมลง



สนามก้านเหล็กประชันความสามารถทางกีฬาเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดนักกอล์ฟภาคการท่องเที่ยวและบริการแห่งภูมิภาคแล้วท่านยังจะได้ร่วมสนุกสนานไปกับบรรยากาศแห่งมิตรภาพอีกด้วย การแข่งขันเพียงหนึ่งเดียวที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดานัก

กอล์ฟได้มาสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ ร้านอาหารเจ้าของที่ดิน เจ้าของสโมสรและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการอีกมากมาย ภายใต้บรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสนานและสภาพ

แวดล้อมที่แสนจะผ่อนคลาย ผู้จัดงาน มาร์ค คาเมรอน จากอาเซียน อีเว้นท์ส กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ ผู้บริหารและพนักงานในอุตสาหกรรมฮอสพิทาลิตี้ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงในการก้าวข้ามผ่านวิกฤติ จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการในภาพรวม”

“และนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ทุกท่านจะได้เปิดประสบการณ์การสร้างเครือข่ายและเครื่องตีสำหรับเหล่านักกอล์ฟทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้นำของกิจกรรมเครือข่ายสนุก ๆ ภายใต้อาณาจักรสาธารณสุข นอกจากนี้เรายังมีการระดมทุนเพื่อการกุศลสำหรับเด็กในท้องถิ่นอีกด้วย” รายได้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้แก่บ้านเด็กในโครงการ Children First Fund (CFF) สนับสนุนโดย ลากูน่าภูเก็ต สำหรับในการแข่งขันปีนี้ ก็จะเป็นอีกครั้งที่เจ้าภาพทางด้านสถานที่จัดงานอย่าง ลากูน่ากอล์ฟ ภูเก็ต จะเปิดสนามกอล์ฟอันสมบูรณ์แบบเจ้าของรางวัลการันตีเพื่อต้อนรับเหล่าผู้เล่น ในรูปแบบ

“Gourmet Golf” ซึ่งโดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยงานนี้โรงแรมในเครือลากูน่าภูเก็ต เช่น บันยัน ตรี, อังสนา, แคชเชี่ย, ดุสิตธานี และเอทริคเกอร์ จะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเหล่านักกอล์ฟทุกท่าน

นอกจากนี้ยังมีผู้นำด้านการให้บริการและความบันเทิงพร้อมใจกันเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนในงาน อาทิ Whisgars Cigar Holes, และ Intercontinental โรงแรมใหม่แบรนด์นิวในกมลาล

ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันประเภททีมหรือสนใจเป็นผู้สนับสนุน กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ www.lagunagolf.com/phuket ทั้งนี้ท่านสามารถส่งอีเมลไปที่ mark@asean-events.com หรือ mark@asean-events.com เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กาชาดบอกรบุญ ชวนคนไทยวิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย เปิดรับสมัคร Virtual Run “Run for Blood” แล้ววันนี้จนถึง 20 ธันวาคม

วิ่ง

ข่าวภูเก็ต
thai@classactmedia.co.th

■ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนไทยสุขภาพดี ทั่วประเทศ แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยการวิ่ง Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” วิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ รายได้สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นางสาวธู อ้ออาจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สภากาชาดไทย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านทาง 3 ช่องทางการทำบุญในกิจกรรมนี้คือ

1. ลงทะเบียนวิ่ง “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” ค่าสมัคร 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563 <https://race.thai.run/runforblood>
2. สนับสนุนทำบุญซื้อเสื้อวิ่งราคา 300 บาท ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย
3. ร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชี “คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย” บัญชีกระแสรายวัน 045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายภารกิจในงานบริการโลหิตของประเทศจากรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีกระบวนการ การทำงาน เฝ้าเก็บโลหิต ตรวจโลหิต ปั่นแยก

ส่วนประกอบโลหิต และจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะมีการจับสลากรางวัลจากสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จากรายชื่อผู้ลงทะเบียน 2 ครั้ง /เดือน (จำนวน 6 ครั้ง)

วันที่จับรางวัล

- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
- วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
- วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล
- วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล

FOR BLOOD 2020
วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย

1 ลงทะเบียนวิ่ง วันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ของขอบคุณที่ร่วมวิ่ง เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล

หรือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต 076-251178 ต่อ 2 และ 081-9588854